

WHAUPเคาะราคาหุ้นละ26.25บาท

ผู้จัดการรายวัน360° - ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ เคาะราคาเสนอขายหุ้น IPO หุ้นละ 26.25 บาท ที่ปรึกษาการเงินแจงเป็นระดับราคาที่ได้จากการสำรวจความต้องการซื้อที่ 25.25 - 26.25 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจจองซื้อเกินกว่า 5 เท่า พร้อมเข้าทำการซื้อขาย 10 เม.ย. นี้ ด้าน “เดนทัล คอร์ปอเรชั่น” มั่นใจลงนามเทรดใน mai วันแรก 3 เม.ย. 60 นี้ เห็นใจจอง

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group กล่าวในฐานะบริษัทแม่ว่า การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกของ WHAUP 229.50 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม คือ H-Internatio-nal (SG) Pte. Ltd. 104.50 ล้านหุ้น ซึ่งจากการกำหนดราคาจองซื้อหุ้น IPO ของ WHAUP ที่ 26.25 บาทต่อหุ้น จะทำให้กลุ่มบริษัทได้รับเม็ดเงินจากการเสนอขายหุ้น WHAUP ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นี้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ เป็นจำนวนกว่า 6,000 ล้านบาท

นางสาววิธนา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน WHAUPเปิดเผยว่า หลังจากได้สำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) ของนักลงทุนสถาบัน โดยมีช่วงราคาเสนอขายที่ 25.25-26.25 บาทต่อหุ้น พบว่า นักลงทุนสถาบันได้แสดงความต้องการซื้อหุ้นเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากปรึกษากับ CLSA Limited ในฐานะ International Manager ได้พิจารณาที่กำหนดราคาจองซื้อหุ้น IPO ของ WHAUP ที่ราคาหุ้นละ 26.25 บาท ซึ่ง WHAUP พร้อมที่จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 10 เมษายน 2560 นี้

“D” มั่นใจเทรด 3 เม.ย. นี้ เห็นใจจอง

นางศิริพร เหล่ารัตนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจ ถึงการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) 3 เมษายน 2560 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เป็นวันแรก D จะสามารถยืนยันเหนือราคาจองซื้อที่ 6 บาทได้.